

ผนวก ค

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๑	พนักงานธุรการ (๔ อัตรา) -ฝรท.กชอ.๒ ขอ. (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรา) -ผคพช.กพช.ขอ.(๑ อัตรา) -ผตพช.ผตส.กพช.ขอ.(๑ อัตรา) -ผวก.กวก.ขอ.(๑ อัตรา)	บริการ	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย -มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
๒	พนักงานบริการ (๒ อัตรา) -ฝรท.กชย.ขอ.(๑ อัตรา) -ผสท.กรก.ขอ.(๑ อัตรา)	บริการ	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓	พนักงานตัดผม (๑ อัตรา) -ผสท.กรก.ขอ.	บริการ	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔	พนักงานบริการเชื้อเพลิง (๑ อัตรา) -กพช.ขอ.	บริการ	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕	ช่างโลหะ (๗ อัตรา) -ผคบ.ผรง.กชอ.๒ ขอ. (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรา) -ผจง.กรง.ขอ.(๒ อัตรา) -ผคส.ผลส.กรง.ขอ.(๒ อัตรา) -ฝ่ายตรวจซ่อมชิ้นส่วน ผรง. กชย.ขอ.(๒ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๖	ช่างกลโรงงาน (๕ อัตรา) -ผชล.ผลส.กรง.ขอ.(๑ อัตรา) -ผผก.ผจง.กรง.ขอ.(๑ อัตรา) -ผคก.๓ ผคก.กรง.ขอ. (๑ อัตรา) -ผรง.กชอ.๑ ขอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) -ผคก.๑ ผคก.กรง.ขอ. (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๗	ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (๒ อัตรา) -ฝบภ.๒ ผชภ.๔ กชภ.ขอ. (๑ อัตรา) -ฝ่ายสนับสนุนที่ ๑ ผสช.กชย.ขอ. (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างยานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๘	ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัด ประกอบการบิน (๒ อัตรา) -ผลส.กรง.ขอ.(๑ อัตรา) -ฝ่ายผลิตก๊าซ ๑ ผวก.กชภ. ขอ.(๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๙	พนักงานลานถึง (๒ อัตรา) -กพช.ขอ.(๑ อัตรา) -ผชพช.ผบพช.กพช.ขอ. (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างท่อและ โลหะแผ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๐	ช่างสี (๓ อัตรา) -ผลม.ผรง.กชย.ขอ.(๑ อัตรา) -ผตง.ผอต.กรง.ขอ.(๑ อัตรา) -ผตก.ผรง.กขอ.๒ ขอ. (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา
๑๑	ช่างระบบอากาศยาน (๓ อัตรา) -ผชภ.๓ กชภ.ชอ. (๑ อัตรา) -ฝ่ายบริภัณฑ์พิเศษ ผชภ.๒ กชภ.ชอ. (๑ อัตรา) -ผชอ.๒ ผชอ.๒ กชอ.๒ ชอ. (จว.ลพบุรี) (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ในกรณีที่เป็นงานที่ ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๒	ช่างโครงสร้างอากาศยาน (๔ อัตรา) -ผล.ผลส.กรง.ชอ.(๒ อัตรา) -ผรง.กชอ.๑ ชอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา) -ผชอ.๑ กชอ.๑ ชอ. (จว.นครสวรรค์) (๑ อัตรา)	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้ นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๓	พนักงานคอมพิวเตอร์ (๑ อัตรา) -กกม.บก.ชอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๔	ช่างไม้ (๑ อัตรา) -ผอล.กรง.ชอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในกรณีที่เป็นงานที่ ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ เฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ลำดับ	ตำแหน่งพนักงานราชการ	กลุ่มงาน	เพศ	คุณสมบัติ/สาขาวิชา
๑๕	ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน (๑ อัตรา) -ฝ่ายกรรมวิธีการผลิต ผวร. กรง.ขอ.	เทคนิค	ชาย/ หญิง	-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า กำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ในกรณีที่ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ ต่ำกว่า ๕ ปี